



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๒๐๖๖

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์)/หัวหน้างานวินัยและนิติการ/คณะกรรมการร่าง  
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการใช้บริการ  
สำนักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปแล้วนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ได้เปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐแล้ว สำนักหอสมุดจึงเสนอ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัย  
แม่โจ้ ว่าด้วยการใช้บริการสำนักหอสมุด พ.ศ. .... เสนอคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  
และกฎหมายพิจารณา

ทั้งนี้ เนื่องจากตามมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.  
๒๕๖๐ ให้อำนาจสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์  
ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใดในมหาวิทยาลัย  
เป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศสำหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปได้ แต่ปัจจุบัน  
สภามหาวิทยาลัยยังมิได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยออกระเบียบในเรื่องดังกล่าว ในการนี้  
คณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของสำนักหอสมุด  
จึงมีมติเห็นควรให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการใช้บริการสำนักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. ให้ความเห็นชอบมอบหมายมหาวิทยาลัยให้มีอำนาจในการออกระเบียบ  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการใช้บริการสำนักหอสมุด พ.ศ. ....  
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เพื่อให้การดำเนินการจัดทำระเบียบ  
ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควรพิจารณาจัดระบบและ  
หลักเกณฑ์ในการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงอำนาจในการลงนาม และการมอบ  
อำนาจจากสภามหาวิทยาลัยให้ชัดเจน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ พิจารณา  
ดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณาอำนาจในการออกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการใช้บริการ  
สำนักหอสมุด พ.ศ. .... ให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

๒. พิจารณาจัดระบบและหลักเกณฑ์ในการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ และ  
ประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงอำนาจในการลงนาม และการมอบอำนาจจาก  
สภามหาวิทยาลัยให้ชัดเจน

๓. สรุปผลการพิจารณาทั้ง ๒ ข้อ เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา  
ในการประชุมครั้งต่อไป (วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ